

Vietnamese American National Gala (VANG)

Thông Báo Báo Chí
Ngày 12/3/2004

Liên lạc:
Hoàng Tứ Duy (202) 262-4600
Đông Chủ Tịch
Ryan Hubris (408) 238-7780
Giám Đốc Điều Hành

Đại Hội Người Mỹ Gốc Việt Toàn Quốc (VANG) ghi nhận sự đóng góp của người Mỹ gốc Việt.

“Chào Mừng Ba Thập Niên Thăng Tiến”

WASHINGTON, D.C. – Hàng trăm nhân vật người Mỹ gốc Việt sẽ gặp nhau tại thủ đô vào tháng Năm, 2004 để cùng vui mừng thành tựu, để cảm ơn đất nước dung dưỡng họ, để nối tay cùng các cộng đồng người Mỹ gốc Á khác, và nước Mỹ trong tháng kỷ niệm di sản người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương.

Trong ba thập niên qua, kể từ ngày họ đến Hoa Kỳ sau sự sụp đổ của Sài Gòn. Người Mỹ gốc Việt đã cống hiến đáng kể trong mọi lãnh vực từ không gian tới kỹ nghệ, từ doanh thương tới phục vụ công cộng, từ NASA đến tổng hội football NFL.

"Việt Nam không chỉ là khoảng cách xa xôi hoặc là cuộc chiến không xa xôi lắm, nhưng là di sản của hàng triệu người Mỹ" Giáo sư Đinh Việt của đại học Georgetown và cũng là cựu Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp đã nói như vậy. "Thành tựu của họ là lý do để kỷ niệm, và cũng là sự ghi nhận về cơ hội đạt được trên đất nước Hoa Kỳ và về sự hào hiệp của những con người trên đất nước này.

Đêm dạ tiệc tiếp tân tôn nghiêm (black-tie dinner) của VANG sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng Năm, 2004 tại President Ballroom của Capital Hilton. Đại hội được chủ đạo bởi Viet Heritage Society, một tổ chức vô vị lợi tại California. VANG sẽ kỷ niệm ba thập kỷ của sự thăng tiến và thành tựu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và vinh danh những cá nhân xuất sắc cho sự đóng góp của họ vào đất nước Hoa Kỳ. Thêm vào đó, VANG cũng sẽ vinh danh những tổ chức hoặc cá nhân thuộc các sắc dân khác trong công cuộc hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Colin Powell được mời làm thượng khách phát biểu. Các vị khách đặc biệt khác gồm có Bộ Trưởng Bộ Lao Động Elaine Chao và Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Norman Mineta.

Tin tức liên quan đến đại hội hoặc bất cứ chương trình nào được tổ chức bởi VANG, xin vui lòng viếng thăm www.vangUSA.com hoặc liên lạc với Ryan Hubris, Giám Đốc Điều Hành, info@vangUSA.com.